

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"

Thực hiện Công văn số 1695/TTTH-PCTN ngày 27/8/2021 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện và tổng kết Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 - 2021", UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tình hình quán triệt, chỉ đạo, Hướng dẫn triển khai Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021", Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 9/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 184/KH-HĐPH ngày 31/3/2021 hoạt động của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021.

2. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Cụ thể: Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; kế hoạch tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án của UBND tỉnh và các sở ban ngành; kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật.; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Giai đoạn 2019 - 2021 UBND huyện đã ban hành 24 kế hoạch, 7 công văn để triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

2. Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hàng năm phòng Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch, phối hợp với các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2019-2021 đã tiến hành kiểm tra 34 lượt các xã, thị trấn. Quá trình kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm cũng như giải pháp cần phải khắc phục để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 861/QĐ-TTg

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chung

Sau 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg trên địa bàn huyện, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả nhất định. Các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xác định được công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện bám sát nội dung của Đề án, chương trình công tác, kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Trung ương, UBND tỉnh kịp thời ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo pháp luật trên địa bàn huyện huyện năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật đã được củng cố, kiện toàn theo Thông tư số 10/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp. Trong đó, cấp huyện có 13 báo cáo viên pháp luật, đảm bảo 100% các đồng chí có trình độ đại học trở lên; trong đó có 07 đồng chí có trình độ chuyên môn Luật; 06 đồng chí có trình độ Đại học An Ninh.

Tại các xã, thị trấn, công tác củng cố, kiện toàn lại đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo theo đúng quy định. Hiện nay, 34/34 xã, thị trấn có 380 tuyên truyền viên pháp luật. Trong đó có 78 đồng chí có trình độ chuyên môn Luật, số còn lại đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã được các

cấp, các ngành quan tâm thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này tham gia hoạt động.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện thường xuyên tham mưu kiện toàn thành viên Hội đồng, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên ở cơ sở bảo đảm cả về số lượng và chất lượng nhằm tạo lực lượng nòng cốt để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đến nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện có 21 thành viên, 15 Báo cáo viên pháp luật; Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã trên địa bàn huyện là 380 người. Hàng năm UBND huyện tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác này.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức với nhiều hình thức, như: Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp thông qua các hội nghị phổ biến, tuyên truyền; qua phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật; thông qua hoạt động của tổ chức hòa giải ở cơ sở; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ngày pháp luật”; Đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện, xã, thị trấn. Kết quả: Giai đoạn 2019-2021:

- Cấp huyện tổ chức được 05 cuộc thông qua hội nghị tại cấp huyện cho 1.150 lượt người, gồm cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn.

- Cấp xã: tổ chức được 132 hội nghị với 21.350 lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 13.000 tài liệu; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã, thị trấn với 15.190 lần phát sóng, 345 tin bài.

(Phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 gửi kèm)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá hiệu quả và việc thực hiện các mục tiêu của Đề án

Các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã chủ động, khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021", chủ động xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, trong 03 năm qua, các ngành các cấp trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thiết thực, sâu rộng, hiệu quả góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã

hội, nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên và các tầng lớp Nhân dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng trên địa bàn huyện

Những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua, đó là sự nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, nhất là hoạt động nổi bật của nhiều phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Cơ quan Thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (Phòng Tư pháp) cơ bản đã làm tốt công tác tham mưu, bám sát các nội dung của Đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị định hướng những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng hàng năm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

- Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công tác báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn chậm tiến độ thời gian quy định, một số cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng báo cáo nội dung chưa bám sát đề cương báo cáo, nên gặp khó khăn khi tổng hợp báo cáo.

- Công tác tham mưu thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" còn chậm chưa kịp thời đến các tầng lớp Nhân dân. Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã, chưa được nhiều. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng còn cứng nhắc, đơn điệu, thiếu sự phong phú, hấp dẫn nên chủ yếu mới chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ, công chức, chưa tạo sự tự giác tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày càng nhiều, tính ổn định không cao gây khó khăn cho việc phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật đến cán bộ và nhân dân.

- Cấp ủy, chính quyền ở một vài địa phương chưa thực sự quan tâm trong chỉ đạo, phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Kinh phí phân bổ cho tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế, đặc biệt là ở các xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức, chỉ dựa vào nguồn kinh phí thường xuyên để phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL VỀ PCTN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

- Bám sát Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"; Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh và Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của huyện hoạt động đạt hiệu quả.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" và các giai đoạn tiếp theo, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh tại huyện, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng cho cán bộ và nhân dân, học sinh trên địa bàn huyện.

- Phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện và các thành viên Hội đồng trong việc tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch và nhiệm vụ phân công hàng năm.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chương trình năm 2021 và những năm tiếp theo về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến các tầng lớp nhân dân, chú trọng các hình thức mang lại hiệu quả cao như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; thông qua trung tâm học tập cộng đồng, hoạt động hòa giải, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Giải pháp thực hiện

- Thực hiện tốt công tác tham mưu đối với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp về giải pháp tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

- Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, xây dựng Kế hoạch hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, áp dụng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trên sóng phát thanh, truyền hình, các hội thi sân khấu hóa, thi viết...

- Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua hoạt động kiểm

tra để phát hiện và nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên cấp xã; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; tổ chức tập huấn cho các Tổ hòa giải cơ sở.

- Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Giao cho Đài truyền thanh phối hợp với Phòng Tư pháp mở chuyên đề về phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh, tăng thời lượng phát thanh.

- Duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, tổng kết để đánh giá tình hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp quan tâm hỗ trợ, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên địa phương, cũng như biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cấp phát cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật địa phương để nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có việc bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trên đây là báo cáo tổng kết Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 - 2021 của UBND huyện Triệu Sơn báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT;
- Lưu: VT, TTr.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính